

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

***V/v Đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và bán hàng hóa
dịch vụ theo giá niêm yết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng***

Chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, trong những năm qua việc niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch vụ theo giá niêm yết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được các địa phương, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh từng bước thực hiện. Một số địa phương đã có những việc làm tích cực trong việc thực hiện niêm yết giá, yêu cầu cam kết không thu tiền hàng hóa, dịch vụ cao hơn giá đã niêm yết, thiết lập đường dây nóng để nhân dân và du khách phản ánh các trường hợp thu tiền của khách hàng cao hơn giá niêm yết; kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân thu tiền hàng hóa, dịch vụ với mức cao gấp nhiều lần giá cả thị trường,... Tuy nhiên, việc niêm yết giá và bán hàng, thu tiền phục vụ theo giá đã niêm yết trên địa bàn toàn tỉnh vẫn chưa trở thành nề nếp, vẫn còn xảy ra tình trạng nói thách gấp nhiều lần giá thực bán hoặc lợi dụng những thời điểm lễ, tết, đông khách để tùy tiện tăng giá hàng hóa, dịch vụ; kê khai không đúng giá thực bán trong hóa đơn để gian lận thuế...

Để chấn chỉnh tình hình trên và thi hành Pháp lệnh giá đã được Chủ tịch nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam công bố có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2002, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện văn minh thương nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị :

1/ Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc và các huyện có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện niêm yết giá trên địa bàn. Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các tổ chức, các địa điểm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc niêm yết giá, mua bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã niêm yết trong phạm vi hoạt động của mình.

Tại các điểm tập trung kinh doanh buôn bán, những địa điểm thường xuyên có nhiều du khách đến tham quan, mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ cần có bảng thông báo những số điện thoại của cơ quan, người có thẩm quyền để giải quyết các khiếu nại của khách hàng khi phát hiện các hành vi gian lận về giá, thu tiền cao hơn giá niêm yết,... (như số điện thoại của cơ quan quản lý thị trường, phòng Tài chính kế hoạch, Phòng công thương huyện, thành phố, thị xã; số điện thoại của người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh,...).

2/ Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ :

- Đối với hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước định giá (như điện, nước máy, bưu chính, viễn thông, hàng hóa trong danh mục Nhà nước trợ giá, trợ

cước vận chuyển, giá vé vào cổng tham quan...) thì niêm yết giá và mua - bán hàng hóa, thu tiền dịch vụ theo đúng mức giá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quy định.

- Đối với những hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm yết giá mua - bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh quy định hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, cơ quan thuế. Thanh toán tiền mua bán hàng hóa, dịch vụ không được cao hơn mức giá đã niêm yết.

- Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn bằng một trong các hình thức thích hợp và thuận tiện nhất : có thể niêm yết bằng bảng giá (treo ở cửa hàng, quầy hàng, nơi giao dịch... mà khách hàng dễ nhìn thấy nhất); thẻ giá (gắn hoặc cắm trên hàng hóa); in - dán mức giá trên sản phẩm hàng hóa, dịch vụ...

3/ Sở Du lịch & Thương mại sau khi thống nhất với Sở Tài chính vật giá công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, mua bán hàng hóa theo giá đã niêm yết, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm việc niêm yết giá theo Luật pháp hiện hành.

4/ Sở Y tế sau khi thống nhất với Sở Tài chính vật giá công bố danh mục thuốc chủ yếu phải niêm yết giá tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm kinh doanh thuốc tân dược, đông dược. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra để phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp tùy tiện tăng giá bán thuốc, vi phạm chế độ niêm yết giá...

5/ Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký giá, niêm yết và thực hiện giá đã đăng ký, niêm yết đối với những hàng hóa, dịch vụ ngoài danh mục Nhà nước quy định giá, để các cơ quan hữu quan và nhân dân giám sát.

Thực hiện việc thanh tra chuyên ngành về tài chính - giá cả để phát hiện, uốn nắn - chấn chỉnh hoặc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước về giá.

Khi xét thấy cần thiết hoặc trong trường hợp giá cả thị trường có những diễn biến phức tạp, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh có những biện pháp cần thiết để bình ổn giá, nhất là trong những dịp lễ, tết.

6/ Yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành hữu quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Chỉ thị này kể từ ngày ký ban hành./-

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
(ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU)
PHAN THIÊN